



สง.ผดปค.	๗๗๕
เลขที่	
วันที่	๑๘ ก.ย ๕๙
เวลา	๑๑.๕๕

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)  
ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๓๐๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง สรุปรประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผดปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปลสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท   
(ภัทรชัย ชันทรหิรัญ)  
นอ.ปากชม รกน.  
ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>การส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกร</b></p> <p>จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาที่ดิน โดยดำเนินการแบบ “บูรณาการ” หลายหน่วยงาน ดังนี้ (๑) <b>กรมพัฒนาที่ดิน</b> ปรับปรุงดินให้เหมาะสมมากขึ้นกับการเกษตรกรรม (๒) <b>กรมชลประทาน</b> พัฒนาแหล่งน้ำ ฝายทดน้ำ ระบบกระจายน้ำ (๓) <b>กรมปศุสัตว์</b> ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ซึ่งมีความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและการส่งออก ปีละมากกว่า ๒ แสนตัว (๔) <b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b> ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เป็นรายได้เสริม ระหว่างรอผลผลิตและการเกษตร (๕) <b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b> ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ (๖) <b>คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</b> ดูแลและสนับสนุนเพิ่มเติม ให้การดำเนินงานสมบูรณ์ที่สุด (๗) <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b> ส่งเสริมให้ความรู้การทำปศุสัตว์ แนะนำการบริหารจัดการ การตลาด พัฒนาสู่ “การเกษตรแปลงใหญ่” สำหรับพื้นที่มีจุดเด่น อยู่ใกล้ถนน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ก็อาจจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรได้ ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวเข้ามาดูแลเพิ่มเติม</p> <p>นอกจากนั้น ยังต้องมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะบูรณาการทุกหน่วยงาน จะใช้ Agri-Map ช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ และใช้รูปแบบ “สหกรณ์” เข้ามาดูแลพื้นที่ โดยเราได้จัดการทำโมเดลการแบ่งสรรพื้นที่ ออกไปตามการใช้งาน เป็น ๔ ส่วน คือ (๑) <b>พื้นที่อยู่อาศัย</b> (๒) <b>พื้นที่ทำกิน</b> (๓) <b>พื้นที่ส่วนรวม</b> เช่น สำนักงานสหกรณ์ แปลงรวม ตลาดเกษตรกร เป็นต้น (๔) <b>พื้นที่ป่า (ถ้ามี)</b> ก็ต้องช่วยกันดูแลป่า ปลูกป่า เพิ่มเติม</p> <p>นโยบายนี้ นอกจากจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลูกหลาน และการใช้ทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบแบบแผน ยังเป็นมาตรการดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ชาติปัจเจกการผลิต โดยเฉพาะ “ที่ดิน” ทั้งที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระดับฐานราก ซึ่งเป็น “รากแก้ว” ของประเทศ และปลูกฝังการแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ การทำงานร่วมกันของชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์ และกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งจะ เป็นพื้นฐานการสร้าง ความเข้มแข็ง ความสามัคคี ให้กับชุมชนอีกด้วย</p>	สน.ปท.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p><b>การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ</b></p> <p>จะมีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีหลายการประชุมที่มีความสำคัญต่อบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เช่น</p> <p>๑. การประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัย เป็นเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า ๔๐ ปี กับผู้นำ ๓๔ ประเทศ ที่ได้รับเชิญ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการรับมือกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศ “กลางทาง” ที่ผ่านมาประเทศไทยเราได้ดำเนินการตามหลักมนุษยชนสากลมาโดยตลอด ในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะขอความร่วมมือทั้งจากประเทศ “ต้นทาง” และ “ปลายทาง” ในการแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ (๑) เงินทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย (๒) การตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัย ในประเทศ “ปลายทาง” (๓) การส่งเสริมการศึกษาและการทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศ “กลางทาง”</p> <p>๒. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ ในเวทีนี้เป็นอีกเวทีระดับโลก ที่ให้ความสำคัญ ให้ความสนใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีผู้นำประมุขประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า ๑๙๐ คน ในฐานะผู้นำประเทศ จะน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของมนุษยชาติ ที่ผ่านมาในการประชุมกลุ่มประเทศ G๗๗ มีเกือบ ๒๐ ประเทศ ที่แสดงความสนใจอย่างเปิดเผย ที่จะขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอเข้ามาศึกษาแนวทางการดำเนินงานใน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ทั้ง ๖ แห่ง</p> <p>๓. การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ G๗๗ ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม ได้เสนอให้มีวาระการอภิปรายในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา SDG ๒๐๓๐ ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในครั้งนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วยังจะมีการพูดคุยถึงการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น</p> <p>ผลการประชุม จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนได้รับทราบ รับรู้ และทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วประเทศไทยจะได้ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่สำคัญคือ อยากรู้ให้ประชาชนไทย ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทุกวัน หรือการเรียนรู้ใน กศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) อีกทั้งการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เอกสาร หนังสือ แหล่งความรู้ ที่เป็นสากล ส่วนใหญ่บันทึกเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลอยู่แล้ว ประชาชนไทย จะมีความทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล ครบรอบ ๒ ปี</p> <p>ตามที่ได้มีการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล ครบรอบ ๒ ปี ให้ได้รับรู้รับทราบแล้วว่า ตลอดระยะเวลาในการบริหารราชการ “๘๔๘ วัน” (ตั้งแต่ จาก ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙) ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลและ คสช. ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG ๒๐๓๐) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เพื่อเป็น “เข็มทิศนำทาง” ให้ประเทศสู่ความสำเร็จสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อลูกหลานไทย</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p>“วันเยาวชนแห่งชาติ”</p> <p>“วันเยาวชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี คำขวัญในวันสำคัญวันนี้คือ “ร่วมแรงแข่งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) ตามคำขวัญปีเยาวชนสากล ผมหวังให้เยาวชนไทย ได้ตระหนักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเองเพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และจะสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง